

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๐๑๑/ว ๓๑



กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ดาวน์โหลดคู่มือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดคู่มือโครงการฯ ได้ที่ <https://co-farm.doae.go.th/up/document.php> ทั้งนี้ ในส่วนของคู่มือโครงการฯ หน้าที่ ๒ ข้อ ๕ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ข้อย่อย ๕.๔ “แปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ต้องดำเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” อยู่ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรขอทบทวนเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ และเมื่อทราบมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้จังหวัดทราบเพื่อดำเนินการทันที

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด และอำเภอ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในพื้นที่ รายละเอียดตามคู่มือโครงการภาคผนวกที่ ๑๔ และ ๑๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

๓. แจ้งกลุ่มแปลงใหญ่ทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจากระบบ <https://co-farm.doae.go.th/up/document.php> เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔. กรณี...

๔. กรณีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ หากพิจารณาแล้วไม่เข้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือโครงการฯ ได้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เกษตรกรจังหวัดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายเข็มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๗๘

E-mail : largefarmdoae@gmail.com